



"นีโอ" เล็งจัด "อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2018" ดันไทยสู่อันดับสุขภาพผู้สูงวัยอาเซียน

นีโอ จับมือ กรมกิจการผู้สูงอายุ และททท. เตรียมจัดงานใหญ่ "อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2018" โชว์นวัตกรรม พร้อมสินค้าและบริการ จากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งไทยและเทศ รับมือสังคมวัยเกษียณ คาดเงินสะพัดกว่า 550 ล้านบาท



นายสืบพงษ์ สมิตกันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอเชีย จำกัด หรือนีโอ เปิดเผยว่า บริษัท ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมกว่า 5,000 คน และจะเกิดการซื้อขายภายในงานไม่น้อยกว่า 550 ล้านบาท

สำหรับรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้ จะแบ่งออกเป็น 5 โซน ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการชั้นนำ ทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี เป็นต้น



เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงาน สามารถเลือกชมและซื้อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. Homecare & Equipment ซึ่งจะมี อุปกรณ์และเครื่องมือ ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ เช่น วิลแชร์ วอร์คเกอร์ อุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน 2. Rehabilitation จะมีอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการดูแลช่วยเหลือและปกป้องผู้สูงอายุ เช่น หุ่นยนต์ผู้ช่วย ศูนย์ กระตุกและข้อ เครื่องช่วยฟัง

3. Medical Tourism หรือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น สปา ฟิตเนส และสถานบริการนวดแผนไทย Long stay 4. Service จะมีสินค้าและสถานบริการสำหรับดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น Nursing Home วิลแชร์ ติดตั้งบนรถสำหรับผู้พิการ โรงพยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 5. Nutritional Food ซึ่งจะมีสินค้า และผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม อาหารเสริมและสมุนไพร อาหารเฉพาะโรคมาจัดแสดง



นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงสินค้าและบริการของกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตตามความต้องการของผู้สูงอายุ อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ เช่น อาหารที่มีไขมันต่ำ ไม่มีคอเลสเตอรอล น้ำตาลน้อยหรือไม่มีเลย และมีส่วนประกอบที่ป้องกัน ลดความเสี่ยงโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุ เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน รวมถึงสามารถย่อยได้ง่ายเมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว เป็นต้น รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ภายในบ้าน ซึ่งต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ และวิถีการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุที่สภาพร่างกายเริ่มถดถอย หรือแม้แต่บริการนำเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวไมหักโหมหรือเดินทางไกล เช่น การท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญไหว้พระ ตักบาตร ฟังเทศน์ เป็นต้น

